



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
18 พฤศจิกายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

## ประกาศ สร. คุ่มเข้มชายช่อดอกกัญชา ฉบับปรับปรุง

ลื่อนำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ, บางกอกทูเดย์, ผจก.รายวัน 360 องศา, สยามรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, hfocus, nationtv, newtv, ch3plus, workpointtoday, thejournalistclub, thebangkokinsight)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ประกาศ สร. เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565 ว่า การลงนามในประกาศของ สร. เป็นการลงนามตามมติของคณะกรรมการส่งเสริมและควบคุมพืชสมุนไพร ตาม พ.ร.บ. รมว.สร.ต้องลงนามเมื่อคณะกรรมการมีความเห็นชอบ ตนทำตามหน้าที่ เป็นการสร้างความชัดเจนเรื่องการควบคุมการใช้กัญชา ลดความวิตกกังวลของสาธารณะ จากนั้นส่งมาที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมาย ส่วนประเด็นที่ ครม. มีการสอบถามเรื่องความชัดเจน เป็นความเข้าใจผิดอะไรบางอย่าง เพราะการประกาศของกระทรวงต่าง ๆ เป็นอำนาจของรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย ไม่ต้องขอความเห็นชอบหรือมติใด ๆ จาก ครม. ดังนั้น ถ้า ครม. มีประเด็นสงสัยสามารถถามได้ ยินดีตอบ แต่ไม่จำเป็นต้องเข้าที่ประชุม ครม. ก่อนประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษา

- ส่วนกรณีที่ว่าอาจจะต้องนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด นายอนุทินกล่าวว่า ไม่ได้ เพราะกัญชาไม่ได้เป็นยาเสพติดแล้ว คณะกรรมการ ป.ป.ส. เป็นผู้ที่มีมติให้กัญชาออกจากการเป็นยาเสพติดประเภทที่ 5 เมื่อประกาศแล้ว รมว.สร. ต้องลงนามเป็นไปตาม พ.ร.บ. เช่นเดียวกับการประกาศ สร. เรื่องควบคุมช่อดอกกัญชา ถ้านำกัญชากลับมาเป็นยาเสพติด ต้องเริ่มกระบวนการใหม่ทั้งหมด ถ้าอยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลด้วยความเข้าใจกัน กฎหมายน่าจะแล้วเสร็จและผ่านขั้นตอนไปสู่วุฒิสภา นึกไม่ถึงว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะมาขวางกันเอง

ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, แนวหน้า, ch7)

- สภาพองค์กรของผู้บริโภค เห็นว่าประกาศฉบับดังกล่าว มีข้อจำกัดไม่ครอบคลุม จึงส่งหนังสือถึง 3 กระทรวง ได้แก่ ก.สร. ก.เกษตรและสหกรณ์ และก.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอมาตรการการคุ้มครองผู้บริโภคในการนำพืชกัญชา กัญชง มาเป็นวัตถุดิบในอาหาร นอกจากนี้ เห็นว่าควรปรับคำแนะนำ โดยเฉพาะช่วงอายุในการบริโภคผลิตภัณฑ์กัญชาหรือกัญชง เช่น ต้องแสดงฉลากและคำเตือน ในทุกประกาศของ สร. สำหรับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่ควรบริโภค ควรเพิ่มข้อความในประกาศ สร. เรื่องการจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ ในสถานที่จำหน่ายอาหาร ต้องระบุว่า "ห้ามใช้ช่อดอกกัญชาหรือกัญชงเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหาร" เด็ดขาด และขอให้เพิ่มคำที่ไม่อนุญาตในการโฆษณาคุณภาพ คุณประโยชน์ หรือสรรพคุณของอาหารกัญชาหรือกัญชง เพื่อไม่ให้เกิดการโฆษณาชวนเชื่อ

## ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง




ลื่อนำเสนอ : นสพ. (มติชน, บางกอกทูเดย์)

- นายสุทิน คลังแสง ส.ส. มหาสารคาม และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร หลังการประชุมเอเปค ชัดเจนว่าเรื่องนี้มีความเห็นต่างในทุกระดับ เกิดความขัดแย้งระหว่างพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทย ส่วนท่าทีของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านยืนยันว่าสนับสนุนกัญชาทางการแพทย์ แต่ถ้าเกิดนอกเหนือทางการแพทย์และออกไปในเชิงสันตนาการไม่เห็นด้วย ซึ่งวันนี้มองว่าควบคุมไม่ได้ จึงไม่เห็นด้วย

## ใช้กัญชาอย่างเข้าใจ สร้างประโยชน์มากกว่าโทษ

ลื่อนำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ

- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเพื่อการแพทย์ จำเป็นต้องส่งเสริมวิชาการความรู้ เพื่อพร้อมเป็นผู้นำในด้านการรักษาพยาบาล รวมถึงดูแลมาตรฐานต่าง ๆ โดยสถาบันมะเร็ง สถาบันเด็ก สถาบันเกี่ยวกับประสาทวิทยา สถาบันเกี่ยวกับการรักษาผู้ติดยาเสพติด สถาบันผู้สูงอายุ รวมถึงการดูแลเรื่องเกี่ยวกับกายภาพบำบัด ภายใต้ความรู้ความเชี่ยวชาญจาก รพ.ราชวิถี รพ.เลิดสิน ทั้งนี้ จากการประเมินติดตามหลังจากกัญชาถูกถอดออกจากยาเสพติดพบว่าช่วงแรกมีผู้เกิดอาการแพ้รักษาตัวที่โรงพยาบาลหลายราย จนกระทั่งเวลาผ่านไป ประชาชนเริ่มทราบวิธีการใช้มากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันจำนวนผู้เข้ารับการรักษาอาการแพ้ในโรงพยาบาลลดลงเป็นปกติ นอกจากนี้ ปัญหาหลักของการใช้กัญชาคือ ใช้โดยผิดเจตนา ผิดวิธีการ และผิดปริมาณ สารสกัดจากกัญชา ทั้งสาร THC และ CBD ถูกสกัดออกมาเพื่อใช้รักษาโรค โดยส่วนมากผู้ที่มีผลกระทบจากการใช้กัญชาเกิดจากการใช้น้ำมันกัญชาชนิดหยอด เพื่อให้นอนหลับ โดยไม่เข้าใจว่าการหยอดต้องใช้เวลาประมาณ 30-60

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นาที่กว่ายาจะออกฤทธิ์ คิดว่าหยุดไปแล้วทำไมยังไม่กลับจึงหยุดซ้ำจนมากเกินควร ทำให้มีสารสะสมในร่างกายมาก เมื่อถึงเวลาออกฤทธิ์พร้อมกันจึงเกิดผลกระทบในที่สุด</p>	
<p> <b>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</b></p>	
<p><b>ปรับแนวทางตรวจ ATK ให้เหมาะสมสถานการณ์</b></p> <p>สื่อแนะนำ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, กท.ธุรกิจ, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ประชาชาติ, ฐานเศรษฐกิจ, TNN, thaipbs, nationtv, ch7, thebangkokinsight)</p> <p>- ศ.นพ.ยง กุวรวรเวช หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณ์ฯ แนะนำปรับการตรวจหาเชื้อโควิด ควรปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์โรค ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่มีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ คนปกติทั่วไปไม่จำเป็นต้องตรวจ ATK ควรเน้นตรวจเฉพาะผู้มีอาการทางเดินหายใจหรือสัมผัสผู้ติดเชื้อมาก่อน จะตรวจวันที่ 3 วันที่ 5-7 หลังสัมผัสโรค ถ้าพบ 2 ซีดให้เข้ารักษา ไม่ต้องทำ RT-PCR อีก</p> <p>- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ข้อมูล WHO ระบุ โอมิครอนครองตลาดถึง 99.2% สายพันธุ์ย่อย BA.5 ยังระบาดอันดับ 1 ผลวิจัยต่างชาติพบไวรัสกลายพันธุ์คล้ายเดลต้ามากขึ้น จึงต้องจับตาสายพันธุ์ย่อย "BQ.1.x" ที่กลายพันธุ์ต่อยอดจากกลุ่ม BA.5- BA.2 ที่มีแนวโน้มระบาดเพิ่มขึ้น สำหรับไทยขณะนี้การติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากชัดเจน จำเป็นต้องตระหนักถึงสถานการณ์ อัปเดตความรู้ที่ถูกต้องและทันสถานการณ์ ใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาท ลดพฤติกรรมเสี่ยง เลี่ยงสถานที่แออัด การใส่หน้ากากอย่างถูกต้องระหว่างเดินทาง จะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก</p>	
<p> <b>ถ่ายโอน สอน./ รพ.สต.</b></p>	
<p><b>พยาบาลขอโอนย้ายไปสังกัด อบจ.</b></p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (facebook thecoverage)</p> <p>- หลังจากกลุ่มพยาบาล รพช. จ.ศรีสะเกษ 166 ราย ยื่นหนังสือถึงรมว.สธ. เรียกร้องให้ สป.สธ. ไฟเขียวอนุมัติถ่ายโอนภารกิจไป อบจ. นั้น เกิดคำถามและข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่า กลุ่มพยาบาลเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับอะไรที่ไม่ได้อยู่ รพ.สต. ด้านนายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ประธานคณะกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่ อบจ. อธิบายว่า ตามคู่มือแนวทางการถ่ายโอนภารกิจ สอน./ รพ.สต. ให้ อบจ. ของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อบจ. ระบุว่า ใ้บุคลากรที่อยู่ รพ.สต. ถ่ายโอนโดยความสมัครใจ แต่เนื่องจากการประชุมเมื่อ 30 พ.ย. ผัง สธ. ให้สิทธิเบิกกว้างสำหรับบุคลากรที่อยู่สังกัด สป.สธ. สสจ. รวมถึง รพช. รพท. รพศ. สามารถสมัครใจถ่ายโอนได้เช่นกัน จึงทำให้บุคลากรจำนวนมากแห่ไปขอถ่ายโอน จึงต้องพิจารณาเป็นรายกรณี</p>	-
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย</b></p> <p>สื่อแนะนำ : นสพ. ไทยโพสต์</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดโดยกรมการแพทย์แผนไทยฯ โดยมี นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ, นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 8, นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ, นพ.เทวัญ ธาณิรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ, นพ.ภูวเดช สุระโคตร ผู้ช่วยปลัด สธ., นพ.ศักดิ์ อธิภาชน์ ผู้ช่วยปลัด สธ. เข้าร่วมการประชุม</p>	-
<p><b>โฆษณาแฝงสเปรย์พ่นจมูกฆ่าเชื้อโควิด บิดเบือนสรรพคุณ</b></p> <p>สื่อแนะนำ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ข่าวสด, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, thebangkokinsight, ch7, ch3plus, newtv)</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. เผยกรณีผลิตภัณฑ์เบซุโตส เคลียร์ นาเซล สเปรย์ (Besuto Qlears nasal spray) ได้รับการจัดแจ้งเครื่องมือแพทย์สำหรับพ่นจมูก โดยใช้เมื่อเริ่มมีอาการเป็นหวัด หรือมีอาการคล้ายหวัด เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเยื่อโพรงจมูกเนื่องจากอากาศแห้ง ช่วยลดและบรรเทาอาการคัดจมูก แต่ภายหลังปรากฏตามสื่อต่าง ๆ ว่ามีการแถลงผลการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดจากธรรมชาติซึ่งอยู่ในสูตรส่วนประกอบ ควบคู่กับการแอบแฝงโฆษณาผลิตภัณฑ์ ทำให้เข้าใจว่าผลิตภัณฑ์สามารถยับยั้งหรือฆ่าเชื้อไวรัสใช้หวัดใหญ่ ไวรัสโคโรนา 2019 ไวรัสอาร์เอสวี ด้านการอักเสบ และอื่น ๆ ได้ ถือเป็น การสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกับผู้บริโภค เนื่องจากเป็นเพียงผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดในห้องปฏิบัติการเบื้องต้นเท่านั้น ยังต้องศึกษาวิจัยในมนุษย์เพิ่มเติม จากนั้นจึงนำผลการศึกษาไปยื่นขอขึ้นทะเบียนกับ ออย. ขณะนี้ ออย. รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายในกรณีข้างต้นแล้ว</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สร้างเครือข่ายนัดจัดการข้อมูลระบาด</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (hfocus, thailandplus)</p> <p>- นพ.รศดร. รัชชานันท์วิวัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า กรมควบคุมโรค จัดอบรมหลักสูตรการจัดการข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข (Infodemic Management in Public Health) เพื่อเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การตอบโต้ และการควบคุมโรคทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับมือกับโรคระบาดในอนาคตได้อย่างมีความยั่งยืนมั่นคงทางสุขภาพเป็นครั้งแรกให้กับเจ้าหน้าที่ 6 ประเทศเครือข่ายกลุ่มแม่น้ำโขงและประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ กัมพูชา ลาว มาเลเซีย เมียนมา ไทย และเวียดนาม รวม 20 คน เมื่อวันที่ 14 พ.ย. ที่ผ่านมา</p>	-
<p><b>มลพิษทางอากาศในอาคาร</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ</p> <p>- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เผยผลสำรวจปี 2563 พบว่า ผู้ที่อยู่ในครัวเรือนมีอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศในครัวเรือน มีอาการปวดหัวไม่เกรนร้อยละ 20.5 ระคายเคืองตาร้อยละ 19.7 และผื่นคันตามผิวหนังร้อยละ 18.8 กรมอนามัยได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานและส่งเสริมให้เกิดการจัดการคุณภาพอากาศในอาคารแก่ประชาชน 2 มาตรการ คือ 1.ด้านนโยบายและมาตรฐาน พัฒนาค่าเฝ้าระวังคุณภาพอากาศภายในอาคาร เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ทางวิชาการในการเฝ้าระวัง กำกับดูแลคุณภาพอากาศภายในอาคาร และเป็นแนวทางให้เจ้าของอาคารใช้ประเมินเพื่อปรับปรุงคุณภาพ และ 2.ผลักดันมาตรการจัดการคุณภาพอากาศในอาคาร จัดทำห้องปลอดฝุ่น ซึ่งได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนให้เกิดห้องปลอดฝุ่นในสถานบริการสาธารณสุขและศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่ที่มีฝุ่นสูง เพื่อให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงได้อยู่ในอาคารที่มีอากาศสะอาด</p>	-
<p><b>ปัญหากลิ่นโชยในค้แม่สาย</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก, ผจก.รายวัน 360 องศา)</p> <p>- นางอทิธรร วันไชยธนวงศ์ นายจ. เชียงราย ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาผลกระทบจากกลิ่นที่เกิดจากการเผาไหม้ในเวลากลางคืนกับนายอำเภอท่าลี่ หน่วยประสานงานชายแดนเมียนมา-ไทย (TBC เมียนมา) สสอ.แม่สาย และศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ตรวจสอบเป็นกลิ่นของสารไฮโดรเจนซัลไฟด์ มีผลต่อสุขภาพ ขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและให้งดเปิดหน้าต่างในช่วงเวลากลางคืน พร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติในการดูแลตนเองหากมีอาการ</p>	-
<p><b>สร้างวัคซีนใจชุมชน</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ กรมสุขภาพจิต</p> <p>- นพ.จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ทหารีร่วมกับ พชอ.นากลาง และคณะทำงานใน จ.หนองบัวลำภู เพื่อใช้แนวทางการสร้างวัคซีนใจในชุมชน ณ พื้นที่ อ.นากลาง โดยชักซ้อมความเข้าใจและแนวทางการประชุมหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการนำแนวทาง 4 สร้าง 2 ไปใช้ในพื้นที่ เน้นการสร้าง ความรู้สึกปลอดภัย ใจสงบ พบความหวัง เต็มพลังหวังใย พร้อมเน้นย้ำช่องทางในการขับเคลื่อนให้ความต่อเนื่องและเกิดผลสำเร็จ</p>	-
<p><b>[ข่าวปลอม] กินอาหารค้างคืน อุ่นซ้ำ เสี่ยงเป็นมะเร็ง</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ คมชัดลึก</p> <p>- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เผยกรณีมีการแชร์ข้อความเตือนภัยว่าการรับประทานอาหารค้างคืน ที่ถูกนำมาอุ่นซ้ำ ๆ จะทำให้เป็นโรคมะเร็ง ประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ ชี้แจงว่าอันตรายจากอาหารค้างคืนอาจเกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกวิธี อาจมีผลต่อระบบทางเดินอาหารได้ ส่วนอาหารที่ทำทิ้งไว้นาน และมีการอุ่นซ้ำซากอาจทำให้คุณค่าทางโภชนาการลดลง รวมถึงมีรสชาติเปลี่ยนไป</p>	-